
สว.ลงพืน้ที่สมุทรปราการ…พบประชาชน รับฟังปัญหา

พรอมดันแหลงอุตสาหกรรมเป็นเมืองทองเที่ยวแหง

ใหม

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาโดยดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยานายวิทยา ผิวผอง รวมดวย พลเอก เลิศรัตน

รัตนวานิช นายจเด็จ อินสวาง ม.ล.สกุล มาลากุล และคณะวุฒิสภากวา 20 ทานลงพื้นที่ใน“กิจกรรมสมาชิกวุฒิสภา

พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง : จังหวัดสมุทรปราการ”เพื่อแนะนําเกี่ยวกับหน าที่ของวุฒิสมาชิกรวมไปถึง

ภารกิจที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปประเทศพรอมรับฟังความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากประชาชนโดยมี นายชาติชาย

อุทัยพันธ ผวจ.สมุทรปราการ นางศิวพร ฉัว่สวัสดิ ์ รอง ผวจ.สมุทรปราการ นายชนมสวัสดิ ์ อัศวเหม ประธาน

หอการคาจังหวัดสมุทรปราการ คณะ สจ. สมุทรปราการ หนวยงานราชการและพี่น องชาวสมุทรปราการรวมในงานที่

หอชมเมืองสมุทรปราการจ.สมุทรปราการ

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนจ.สมุทรปราการ เพื่อ

นําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะไปประกอบการดําเนินงานตามหน าที่และอํานาจของวุฒิสภาเพื่อติดตามผลการปฏิรูป

ประเทศใหเป็นไปอยางตอเน่ืองซึ่งนายชนมสวัสดิ ์ อัศวเหม ประธานหอการคาจ.สมุทรปราการ ขึ้นกลาวพรอมนําเสน

อ 9 MEGA Projectsในการพลิกโฉมเมืองสมุทรปราการสูมหานครแหงการทองเที่ยวและเศรษฐกิจที่ยัง่ยืน อาทิ

อุทยานการเรียนรูและหอชมเมืองสมุทรปราการ landmark แหงใหมใจกลางเมือง จากเรือนจําเกาสูศูนยการเรียนรู

https://www.thaimediapr.com/%e0%b8%aa%e0%b8%a7-%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/
https://www.thaimediapr.com/%e0%b8%aa%e0%b8%a7-%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/
https://www.thaimediapr.com/%e0%b8%aa%e0%b8%a7-%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/


ทางประวัติศาสตรที่กอสรางครบ 7 ปี (27 กันยายน 2562) การเปิดรถไฟฟ าโมโนเรลSkywalk กระเชาลอยฟ า

โครงการตลาดเชิงทองเที่ยวและศูนยพัฒนาเศรษฐกิจศูนยแสดงสินคาและจัดนิทรรศการโครงการกอสรางระบบ

จดัการขยะเพื่อผลติเป็นเชื้อเพลงิโครงการสนามกฬีาบางปลา รวมไปถงึโครงการกอสรางศนูยสงัคตีและดรุยิางคศลิป

ซึ่งทัง้หมดน้ีสมุทรปราการมีศักยภาพและความพรอมที่จะกาวสูเมืองแหงเศรษฐกิจ-การทองเที่ยวบนทําเลทองแหง

อนาคตไดอยางแนนอนหากไดรับการสนับสนุนและการผลักดันจากรัฐบาล

ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยาในฐานะสมาชิกวุฒิสภากลาววา“ขอชื่นชมวิสัยทัศนและความรูหลายๆอยางในเรื่อง9

MEGA Projects โครงการที่จะเนรมิตใหกับชาวสมุทรปราการ ดิฉันมีความรูสึกวาทุกคนโชคดีเพราะสมุทรปราการ

จะกลายเป็นเมืองคูแฝดของกรุงเทพแตมีความแตกตาง สมุทรปราการเป็นเมืองที่เจริญแลว 9 โปรเจกตจะเป็นความ

ฝันที่ดีของทุกคน ทัง้น้ี กระเชาลอยฟ าขามแมน้ําเจาพระยา จะเป็นจุดเดนและมีความนาสนใจ สามารถพัฒนา

สมุทรปราการแหลงอุตสหกรรมใหกลายเป็นเมืองทองเที่ยวแหงใหมที่ใกลกับสุวรรณภูมิ ทัง้ยังเป็นทางเชื่อมตอใน

การเดินทางไปตางจังหวัดใกลๆในภาคตะวันออกที่ใหความสะดวกสบายและชวยประหยัดเวลาไดดีเลยทีเดียว”

นอกจากน้ีคณะสมาชิกวุฒิสภาไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุปประเด็น โดยแบงกลุมผูแทนทุกภาคสวน

ตามประเด็นกฎหมาย จํานวน 5กลุม ไดแกการทองเที่ยว,สิ่งแวดลอมและประมง,การบริหารจัดการเสนทางคมนา

คม, คาเงินบาทและEEC ซึ่งแตละกลุมจะมีสมาชิกวุฒิสภารวมรับฟังและใหขอเสนอแนะอยางใกลชิดรวมไปถึงการ

ลงพื้นที่จริงเพื่อศึกษาสภาพปัญหาพื้นที่สรางตลาดและกระเชาลอยฟ าขามแมน้ําเจาพระยา เพื่อนําขอมูลและขอ

เสนอแนะตางๆที่ไดรับจากการลงพื้นที่ ไปสูการดําเนินการตามหน าที่และอํานาจของวุฒิสภาตอไป


